



เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์	รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์	โครงการสินเชื่อนวัตกรรมดี มีเงินทุน
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ	1. เป็นเกษตรกรลูกค้า หรือบุคคลทั่วไป ที่ขึ้นทะเบียน ฉ. 44 หรือ 45 เดิม หรือเป็นเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน ฉ. 44 หรือ 45 2. ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่เป็นสมาชิก กฟก. (กลุ่ม 1) ที่ได้รับการ ปปน. (Market Code 1519, 1520, 1521, 1527, 1528, 1529) ตามมติกรม.เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 3. ต้องมีแผนงานหรือแผนธุรกิจที่ชัดเจน มีทักษะและประสบการณ์ตามสมควร รวมถึงมีแนวคิดในการประกอบอาชีพที่นำเอานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาต่อยอดธุรกิจ
วงเงิน (Loan to value)	กรณีลูกค้าเกษตรกรหรือบุคคลธรรมดา วงเงินกู้สูงสุดให้เป็นไปตามบังคับของธนาคาร
ระยะเวลาการผ่อนชำระ	1. ค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ไม่เกิน 12 เดือน พิเศษไม่เกิน 18 เดือน นับแต่วันกู้ 2. ค่าลงทุนให้กำหนดชำระคืนตามความสามารถในการชำระหนี้ ชำระคืนไม่เกิน 10 ปี พิเศษไม่เกิน 15 ปี และสามารถปลอดต้นเงินได้ไม่เกิน 3 ปี แต่ไม่ปลอดดอกเบี้ย
ประเภทของการผ่อนชำระ	ผ่อนชำระรายเดือน/ 3 เดือน/6 เดือน หรือรายปี ตามที่มาแห่งรายได้และความสามารถในการชำระหนี้
หลักการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก	การคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
อัตราดอกเบี้ย	1. ค่าใช้จ่าย คิดดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี 2. ค่าลงทุน ปีที่ 1-3 คิดดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 4 คิดดอกเบี้ย MRR
อัตราดอกเบี้ย หรือเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระ	กรณีที่ไม่สามารถชำระเงินกู้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้คิดดอกเบี้ยเพิ่มจากต้นเงินกู้ ส่วนที่ได้ชำระตามกำหนดร้อยละ 3 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จ
ค่าธรรมเนียมในการวิเคราะห์การให้กู้เงิน	ให้เป็นไปตามบังคับของธนาคาร
ค่าบริการต่าง ๆ เช่น ค่าติดตามทวงถามหนี้	ไม่มี
หลักประกันการกู้	ให้ใช้หลักประกันเป็นไปตามวิธีปฏิบัติปกติของ ธ.ก.ส. เป็นลำดับแรก กรณีลดหย่อน ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ที่อยู่อาศัย) กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 / ใช้บุคคลรับรองรับผิดชอบร่วมกัน หรือใช้บุคคล 2 คนขึ้นไปค้ำประกันกู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท / ใช้ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อตามโครงการได้ตามวิธีปฏิบัติธนาคาร
เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องทำตามมิฉะนั้นจะกระทบต่อการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ	ไม่มี
ประกันภัยประเภทที่ลูกค้าที่จำเป็นต้องทำและที่สามารถเลือกทำได้	ท่านสามารถเลือกทำประกันภัยได้ตามความสมัครใจ เช่น ประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ เป็นต้น
ข้อควรระวังในเรื่องสำคัญ เช่น ค่าปรับที่จะเกิดขึ้น กรณีผิดนัดชำระหรือชำระบางส่วน การทำประกันภัยบางประเภทไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ	ไม่มี
การแจ้งให้ชำระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	ท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้ก่อนถึงกำหนดชำระหนี้เงินกู้หรือมารับด้วยตนเองที่สาขา
การแจ้งได้รับชำระเงินจากลูกค้า เช่น ให้ใบเสร็จรับเงิน	เมื่อท่านได้ชำระค่างวดสินเชื่อให้แก่ธนาคารแล้วท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร ซึ่งจะมียรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนเงินรับชำระ เงินต้นคงเหลือ และดอกเบี้ย เป็นต้น
การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ หรือแจ้งเตือนที่สำคัญต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	ตามประกาศของธนาคาร
ระยะเวลาขอรับสินเชื่อ	1 กรกฎาคม 2564 และสิ้นสุดการจ่ายเงินกู้วันที่ 31 มีนาคม 2567
ช่องทางในการติดต่อธนาคาร	1. ขอเงินที่สาขาที่ตนเองมีภูมิลำเนาหรือที่ตั้งของโครงการ (Walk In) 2. ขอสินเชื่อผ่านช่องทาง Line Official : BAAC Family

